



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

\*\*\*\*\*

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในงานประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

**สรุปกระบวนการบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**กระทรวงมหาดไทยได้ให้คำแนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน**  
**แบบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖**  
**กระบวนการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน**

ที่	กระบวนการบริการ	ระยะเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ	ระยะเวลาที่ปรับลด
๑	จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๒ นาที / ราย	-
๒	จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๒ นาที / ราย	-
๓	จัดเก็บภาษีป้าย	๒ นาที / ราย	-
๔	ขออนุญาตก่อสร้าง		
	- กรณีทั่วไป	๖ วัน / ราย	-
	- กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง	๕ วัน / ราย	-
	- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร	๕ วัน / ราย	-
	- การขออนุญาตตัดแปลงอาคาร(ต่อเติม)	๖ วัน / ราย	-
๕	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๓ ชม. / ราย	-
๖	ช่วยเหลือสาธารณภัย	ทันที	
๗	รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	๕ วัน/ราย	-
๘	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(๑๓๐ ประเภท) - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๑๕ วัน / ราย	-
๙	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน / ราย	-
๑๐	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.) - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน / ราย	-
๑๑	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน / ราย	-
๑๒	การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๓๐ นาที/ราย	๒๐ นาที/ราย



(นายโยชิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง